

กตาว

ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๖๕๙/๓(๒)/ว. ๐๐๕

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

เรียน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติฯ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้ชื่อหัวข้อ **“สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย”** ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ - วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ทางพืชสวน และเพื่อให้นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการด้านพืชสวนและเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าด้านวิชาการพืชสวน

เพื่อให้การจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความประสงค์ ดังนี้

๑. ขอเรียนท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ตามกำหนดดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.agri.cmu.ac.th/nhc2018/> หรือที่ e - Mail: 17thNHC2018@gmail.com
๒. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านได้โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ตามเอกสารโปสเตอร์ดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์)

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

15/๖๓ ขอเรียนเชิญคณะ
 - มร. พ.อ.สุวัฒน์ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 19-21 พ.ค. 61
 จ. 15/๖๓/๖๓
 - นิตยสารเกษตรศาสตร์

นางกัลยา ชีระพงษ์ชัชวาลย์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์
 โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๔ ๔๐๑๒
 โทรสาร ๐ ๕๓๙๔ ๔๖๖๖

๒๕ มิ.ย. ๖๑

๒๕ มิ.ย. ๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ โทร. ๔๔๐๑๒

ที่ ศธ ๖๕๙๓(๒)๑.๑/๑๐๑ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ “สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย”
(The 17th National Horticultural Congress)

เรียน คณบดี

ตามที่ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ “สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ - วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ทางพืชสวน และเพื่อให้นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการด้านพืชสวนและเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้เผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าด้านวิชาการพืชสวน นั้น

เพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ

๑. จัดโครงการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ “สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย” (The 17th National Horticultural Congress) ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ - วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์

๒. ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานแล้ว ทั้งนี้ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ รายละเอียดตามเอกสารโครงการดั่งแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ศาสตราจารย์

หน่วยการเจ้าหน้าที่ ศึกษารณแล้ว เห็นควรอนุมัติให้จัด

โครงการดังกล่าวในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ตามที่เสนอเท่านั้น สำหรับแหล่งงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่าย

ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นางสาวชิตชนก สิทธิกัน

พนักงานปฏิบัติงาน

11 ต.ย. 2561

- หนึ่งแปดพัน๗๓๗๗

12/6/61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรณี นามพรหม)

ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗

อนุมัติดั่งเสนอ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์)

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐

โครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17
(The 17th National Horticultural Congress)

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพืชสวนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ผลิตผลทางพืชสวนที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ และพืชอุตสาหกรรม ดังนั้นประเทศไทยจึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรทั่วโลก การผลิตพืชสวนของไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคและใช้ประโยชน์ในประเทศ ผลิตผลพืชสวนหลายชนิดมีศักยภาพสูงสามารถส่งออกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศคิดเป็นมูลค่ามหาศาล

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเกิดการแข่งขันในตลาดการค้าสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรในกลุ่มของผักและผลไม้ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการวิจัยและพัฒนาพืชสวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ และพืชอุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งออก เช่น การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาพืชสวนพันธุ์ใหม่ และค้นหาพืชสวนชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพืชสวน การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตพืชสวนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินงานวิจัยที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้ส่งออก โดยคำนึงถึงห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งระบบ เพื่อการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 ที่ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมดุลผสมผสาน มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรมมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย โดยยึดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2579 มีบทบาทที่สำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนำดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิต

และบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่น เป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจสังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ ทั้งนี้วิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ “Go for SMART AGRICULTURE การมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม” นั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาการผลิตพืชสวน นอกจากรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการวิจัยด้านพืชสวนกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจังแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้มีการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “สู่นวัตกรรมพืชสวนไทยเพื่ออาหารปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียง” และในปี พ.ศ. 2561 ภาควิชาพืชศาสตร์ และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งจากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ และสถาบันการศึกษาต่างๆ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ครอบคลุมขอบข่ายงานวิจัยด้านพืชสวนทั้งพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชเครื่องเทศและสมุนไพร รวมทั้งพืชอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายสาขา ทั้งด้านปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชเทคโนโลยีการผลิตพืช สรีรวิทยาการผลิตพืช การอารักขาพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาผลผลิตพืชสวนของไทยให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตพืชสวนในทุกมิติ ภายใต้หัวข้อ “สู่ก้าวใหม่ของพืชสวนไทย”

7. กำหนดการของกิจกรรม

ระยะเวลา	กิจกรรม
18 พฤศจิกายน 2561 (บ่าย)	ผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ติดโปสเตอร์ในพื้นที่ที่จัดไว้ และรับเอกสารลงทะเบียน
19 - 20 พฤศจิกายน 2561	การบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
21 พฤศจิกายน 2561	กิจกรรมทัศนศึกษา

8. อัตราค่าลงทะเบียน

8.1 การประชุมวิชาการ

ประเภทบุคคล	การลงทะเบียนและชำระเงิน	
	อัตราพิเศษ (ภายใน 30 สิงหาคม 2561)	อัตราปกติ (31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป)
นักศึกษา	2,500 บาท	3,000 บาท
คณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป	3,000 บาท	3,500 บาท
ผู้ที่ประสงค์จะตีพิมพ์ในวารสารเกษตร (ฉบับพิเศษ) จะต้องชำระเงินเพิ่ม 2,000 บาท เมื่อได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แล้ว		

หมายเหตุ:

1. ค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก (ผู้เข้าร่วมประชุมรับผิดชอบเอง)
2. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

8.2 ทัศนศึกษา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 2 เส้นทาง โดยชำระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท (ทั้งนี้ รวมค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าประกันอุบัติเหตุ)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกทัศนศึกษา หากจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึง 50 คน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน และคืนเงินค่าทัศนศึกษาในกรณียกเลิก

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.) นักวิจัยได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์
- 2.) ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานหลายภาคส่วน ซึ่งเป็นประโยชน์ด้านการสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาพืชสวนไทย

3.) เป็นการพัฒนานักศึกษานักวิจัย และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับช่องทางด้านพืชสวน ในการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาผลิตผลพืชสวนของไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกมากขึ้น

10. ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์: 0-5394-4009

โทรสาร: 0-5394-4666

E-mail: 17thNHC2018@gmail.com

<http://www.agri.cmu.ac.th/nhc2018/>